

ลอยตัวน้ำตาลธ.ค.นี้ กดราคาร่วงลง3บาท

โพสต์ทูเดย์ - กอน.เตรียมพร้อมลอยตัว
ราคาน้ำตาลทราย 1 ธ.ค.นี้ ต้นราคาขาย
ปลีกใหม่เริ่มเดือนแรกลด 2-3 บาท/กก.

แหล่งข่าวจากคณะกรรมการอ้อย
และน้ำตาลทราย (กอน.) เปิดเผยว่า
การประชุม กอน. เมื่อวันที่ 31 ต.ค.
ที่ผ่านมา ได้เห็นชอบหลักการแนวทาง
การบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและ
น้ำตาลทรายและร่างระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องประมาณ 5 ประเด็น เพื่อ
รองรับการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม
อ้อยและน้ำตาลทรายให้ทันกำหนด
กับการลอยตัวราคาน้ำตาลทราย
วันที่ 1 ธ.ค.นี้ ซึ่งได้หารือกับทุกภาค
ส่วนแล้ว โดยการคำนวณราคาน้ำตาล
ทรายหน้าโรงงานจะอ้างอิงราคาน้ำตาล
ทรายชาวตลาดลอนดอนนัมเบอร์ไฟว์ บวก
ราคาไทยพรีเมียม ซึ่งพิจารณาราคา
เฉลี่ยเป็นรายเดือน ในเบื้องต้นคาด
ว่าการลอยตัวจะส่งผลให้ราคาขายปลีก
ลดลง 2-3 บาท/กิโลกรัม (กก.)

“ขณะนี้ราคาคำนวนจะมีส่วนของ
5 บาท/กก. ที่เป็นราคาน้ำตาลทรายเก็บ
เข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย (กท.)
แต่ตามหลักการเปิดเสรีจะต้องตัดส่วน
นี้ออกไป ดังนั้นเมื่อคำนวณราคาตาม
สูตรลอนดอนนัมเบอร์ไฟว์ บวกไทย
พรีเมียม ราคาน้ำโรงงานจะอยู่ที่
13.50-14.50 บาท/กก. โดยการขาย
จริงของโรงงานนั้นจะปล่อยให้เป็นไป
ตามกลไกตลาด ซึ่งปกติจะสูงกว่า และ
จะนำราคาส่วนต่างนำส่งเข้า กท.เพื่อ
สะสมไว้ดูแลระบบ ประเมินว่าจะได้
ประมาณ 3 บาท/กก. ขณะที่ราคาขาย
ปลีกปลายทางที่กระทรวงพาณิชย์ดูแล
จะพิจารณาตามต้นทุนค่าบรรจุภัณฑ์
การตลาดขนส่ง เฉลี่ยอยู่ที่ 3.50 บาท/
กก. ดังนั้นตามสูตรนี้คาดว่าราคาขาย
ปลีกน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์เฉลี่ยจะ
อยู่ที่ 20.50-21 บาท/กก. หรือลด
ลง 2-3 บาท/กก.” แหล่งข่าวเปิดเผย
สำหรับส่วนที่ต้องยกเลิกปริมาณ

การจัดสรรน้ำตาลทั้งหมดในส่วนโควตา
ก. สำหรับบริโภคนภายในประเทศนั้น ได้
ประมาณการปริมาณน้ำตาลทรายและ
ปริมาณสำรองให้เพียงพอ จึงให้โรงงาน
สำรองน้ำตาลทรายเตรียมการตาม
ปริมาณบัพเพอร์สต็อกที่กำหนด และ
ให้โรงงานจำหน่ายน้ำตาลตามความ
ต้องการของตลาดภายในประเทศ ซึ่ง
เบื้องต้น กอน.ได้ประมาณการน้ำตาล
บริโภคในประเทศฤดูการผลิตปี
2560/2561 ไว้ที่ 26 ล้านกระสอบ เพื่อ
จัดสรรตัวเลขน้ำตาลตามความรับผิดชอบ
ของโรงงานโดยไม่มีงวดจำหน่าย
เหมือนในปัจจุบัน

นอกจากนี้ การคำนวณราคาอ้อย
ขั้นต้นได้กำหนดหลักการไว้แล้ว โดย
คาดว่าฤดูการผลิตปี 2560/2561 ราคา
อ้อยขั้นต้นจะเฉลี่ยอยู่ที่ 850-870 บาท/
ตัน ซึ่งการคำนวณราคาอ้อยขั้นสุดท้าย
จะมีเงินที่ถูกเก็บสะสมเข้า กท.ในการนำ
มาดูแลราคาอ้อยให้กับชาวไรได้ ■